

“Motor Expo” สยายปีกจัดงานแสดงอุปกรณ์ยานยนต์ AAITF Bangkok 2014



“สื่อสากล” จับมือ Tarsus เตรียมจัดงานแสดงอุปกรณ์ยานยนต์ AAITF ในไทยเป็นครั้งแรก ต้นเดือนธันวาคม 2557 หวังกระตุ้นตลาดและเชื่อมเครือข่ายการผลิต จำหน่ายอุปกรณ์ยานยนต์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเพิ่มศักยภาพงาน Motor Expo ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์” เปิดเผยว่า AAITF หรือ Automotive Aftermarket Industry and Tuning Trade Fair เป็นงานแสดงอุปกรณ์ยานยนต์เพื่อเจรจาธุรกิจที่จัดแสดงมาแล้ว 9 ครั้งในประเทศจีน และปีที่จะถึงนี้เป็นปีแรกที่ทาร์ซัส กรุ๊ป (Tarsus Group) บริษัทจัดงานแสดงสินค้าชั้นนำจากอังกฤษ ผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์งานในต่างประเทศ จะนำงานดังกล่าวไปเปิดตัวในประเทศต่างๆ โดยไทยเป็นหนึ่งในสองประเทศที่ Tarsus เลือก ส่วนอีกประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย



“สื่อสากล เล็งเห็นว่า AAITF เป็นงานที่มีชื่อเสียง และได้รับความเชื่อถือมานาน จึงได้จับมือกับ Tarsus จัดงานดังกล่าวร่วมกับงาน Motor Expo เพื่อเป็นศูนย์กลางการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการค้า การผลิต และ จำหน่ายอุปกรณ์ยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้งาน AAITF ยังจะช่วยเสริมศักยภาพงานของเราให้มีความครบวงจร เป็นทั้งงานแสดงสินค้าสำหรับผู้บริโภค และงานเจรจาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ”

ด้าน ดักลาส เอมส์ลีย์ (Douglas Emsile) กรรมการผู้จัดการ Tarsus Group ซึ่งแจ้งถึงเหตุผลที่เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานว่า “เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ และมีความแข็งแกร่ง ส่วน สื่อสากล ก็เป็นผู้ดำเนินการจัดงานแสดงยานยนต์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และมีมาตรฐานการจัดงานระดับสูง ได้รับการรับรองจาก UFI และยังพร้อมด้วยฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการ และตลาดอุปกรณ์ยานยนต์ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดงาน AAITF”

งาน AAITF Bangkok 2014 เป็นงานแสดงสินค้าเพื่อการเจรจาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ยานยนต์ ประเภท ออฟเตอร์มาร์เก็ต ทั้งชิ้นส่วนและอะไหล่ เครื่องเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง และบำรุงรักษารถยนต์ โดยผู้ร่วมแสดงส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการจากประเทศจีน และประเทศไทย

กำหนดจัดงาน ณ อิมแพค ฟอรั่ม (ฮอลล์9) เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2557 ช่วงเดียวกับงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31”